

Số: 72/TB-UBND

Khe Tre, ngày 30 tháng 9 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình: Di dời đường dây 35KV đi qua cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe tre**

Căn cứ Thông báo số 72/TB-BQLDAKV ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực về việc tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình: Di dời đường dây 35KV đi qua cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre. UBND thị trấn thông báo đến các hộ dân nằm trong vùng dự án như sau:

Công trình: đường dây 35KV đi qua cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre được UBND huyện Nam Đông phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017, công trình được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện thực hiện các thủ tục cơ bản và thực hiện khởi công từ tháng 5/2018. Trong quá trình thực hiện thi công các hạng mục công trình đã gặp vướng mắc mặt bằng đoạn qua đường Trường Sơn Đông do một số hộ dân bên tuyến đường có một số ý kiến kiến nghị về phương án thiết kế công trình. Ban QLDA đã phối hợp với UBND thị trấn Khe Tre và các ngành liên quan tiến hành đối thoại trực tiếp, gặp gỡ trực tiếp tại các hộ gia đình và trả lời đầy đủ bằng văn bản các ý kiến của các hộ liên quan theo đúng quy định.

Vi vậy, để tiếp tục thực hiện thi công công trình đảm bảo theo Kế hoạch, UBND thị trấn thông báo đến các hộ dân nằm trong vùng dự án về kế hoạch tiếp tục triển khai thi công xây dựng các hạng mục còn lại của công trình như sau: Thời gian thi công từ ngày 01/10/2019 đến 30/10/2019. Hạng mục công việc thi công: thi công phần móng và lắp dựng các trụ còn lại, thi công lắp đặt hoàn thiện đường dây toàn bộ tuyến.

Vậy, để việc thực hiện dự án trên được thuận lợi, UBND thị trấn thông báo cho các hộ được biết và tạo điều kiện để Ban QLDA hoàn thành công trình đúng tiến độ kế hoạch./.

***Nơi nhận:***

- Tổ trưởng Tổ dân phố 1;
- Các hộ dân liên quan
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Minh Hùng**

